

Số: 5267/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2009

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính về xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn**

Trong ngày 24/08/2009 và sáng ngày 25/8/2009 tại Khánh Hòa, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính về xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn (sau đây gọi là Hội nghị).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túc-Phó Tổng cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc cơ quan Tổng cục, đại diện lãnh đạo cấp Cục, lãnh đạo Phòng Trị giá, Phòng Nghiệp vụ và chi cục thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tại Hội nghị, đại diện các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung công tác trong Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính do lãnh đạo Vụ Kiểm tra thu thuế XNK trình bày như công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá và thực tế công tác kiểm tra, xác định trị giá tại địa phương; công tác đào tạo, bố trí nguồn nhân lực cho công tác trị giá; tình hình thu thập thông tin phục vụ công tác xác định trị giá, xây dựng cơ sở dữ liệu và các vướng mắc khác trong quá trình thực hiện công tác trị giá. Sau khi nghe các đơn vị có ý kiến tham gia thảo luận và bàn các giải pháp tháo gỡ một số nội dung vướng mắc khó khăn của các đơn vị, Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã kết luận về 05 nhóm giải pháp như sau:

1. Thống nhất và quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của TCT Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, đảm bảo tính khả thi và thống nhất trong toàn Ngành;

2. Về cơ sở dữ liệu:

Trước mắt cần xác định rõ nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý nhằm khắc phục đối với tình trạng truy cập chậm, mất thông tin, dữ liệu của hệ thống GTT22, vấn đề an ninh mạng (*Giao Vụ KTTT chủ trì, Cục CNTT phối hợp thực hiện*);

Về lâu dài: Mục tiêu là nâng cao hơn nữa tốc độ đường truyền, đồng thời phải chú trọng đến chất lượng thông tin, đảm bảo thông tin đưa vào hệ thống là các thông tin tít, chính xác, tin cậy. Đồng thời, cần tiêu chuẩn hóa, thống nhất hóa việc mô tả hàng hóa, mã số hàng hóa giữa Hải quan với Doanh nghiệp và Hải quan với các Bộ, Ngành liên quan đảm bảo đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất. Do đó, đề nghị khi xây dựng phần mềm cần đưa ra các yêu cầu để tạo thuận lợi, dễ dàng trong việc tra cứu thông tin, và phải dựa trên cơ sở yêu cầu của các đơn vị thực hiện chức năng kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá.

### 3. Về nguồn thông tin:

Ngoài 10 nguồn thông tin được quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đơn vị cần tích cực khai thác tối đa các nguồn thông tin về giá của các mặt hàng trọng điểm, kể cả trong nước và nước ngoài nhằm có được thông tin chính xác, tin cậy nhất, đảm bảo công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá của ngành Hải quan đạt hiệu quả cao.

Nguồn thông tin trong nước: Cần tham khảo, khai thác thông tin từ một số đơn vị như Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, các Công ty thẩm định giá ...

Nguồn thông tin ở nước ngoài: Cần chú trọng đến khai thác nguồn thông tin từ Công ty giám định Độc lập Quốc tế SGS; Tham gia các diễn đàn của Ủy ban Kỹ thuật về trị giá của Tổ chức Hải quan thế giới để thảo luận, trao đổi các vấn đề về xác định trị giá còn gặp vướng mắc, khó khăn; Khai thác thông tin về giá của các mặt hàng trọng điểm thông qua, đại sứ quán của Việt Nam, các cơ quan tham tán thương mại tại các nước.

### 4. Công tác phối hợp:

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong từng Cục và trong toàn Ngành cần được tiến hành thường xuyên và chặt chẽ. Các vướng mắc đã được xử lý cần cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu và phổ biến trong toàn Ngành. Đồng thời, các đơn vị có thẩm quyền điều tra cần tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan và công tác điều tra các hành vi gian lận về giá để phối hợp với các đơn vị khác trong toàn Ngành nâng cao năng lực, uy tín ngành Hải quan (*Giao Cục KTSTQ và Cục ĐTCBL thực hiện*).

### 5. Công tác đào tạo và tổ chức cán bộ:

Trước hết cần phải đánh giá đúng thực trạng, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược, mục tiêu, tầm nhìn về đào tạo, tổ chức cán bộ một cách hợp lý, trong đó đặc biệt chú trọng việc đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực giá.

Thực hiện các kiến nghị của các Cục Hải quan địa phương về việc đào tạo chuyên sâu, luân chuyển cán bộ, hình thức đào tạo cần phải được cải tiến, gắn với các tình huống cụ thể để cán bộ, công chức được đào tạo có thể nắm bắt nội dung đào tạo dễ dàng hơn

Cần chú trọng việc tuyên truyền, đào tạo cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và các Bộ, Ngành khác về lĩnh vực giá bên cạnh việc đào tạo cho các cán bộ, công chức Hải quan (*Giao Vụ TCCB phối hợp Vụ KTTT thực hiện*).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- BTC (để b/c);
- LĐTTC (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc;
- Lưu: VT, TH (4b).

TL. TÔNG CỤC TRƯỞNG  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG



Bùi Thái Quang